

# Dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật

**X**ác định việc dạy nghề cho người khuyết tật (NKT) là nhiệm vụ quan trọng, gần 20 năm qua, Trung tâm Dạy nghề cho NKT trực thuộc Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã tổ chức dạy nghề cho hàng nghìn NKT, trang bị cho họ những kiến thức cơ bản để học nghề và làm nghề, giúp họ có việc làm ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tham gia khóa học nghề may từ năm đầu tiên khi Trung tâm Dạy nghề cho NKT được thành lập, chị Bùi Thị Thủy, xã An Đông (Quỳnh Phụ) đã nỗ lực phát triển và truyền nghề cho nhiều NKT khác. Từ một học viên của khóa học, giờ đây chị đã trở thành giáo viên trực tiếp giảng dạy tại Trung tâm. Chị Thủy cho biết, sau khi hoàn thành khóa học nghề may tại Trung tâm, chị đã có được những kỹ năng cơ bản về may mặc. Đến thời điểm hiện tại, bên cạnh việc giảng dạy tại Trung tâm, chị cũng đi làm tại các cơ sở may mặc với thu nhập từ 2 - 3 triệu đồng/tháng, giúp chị ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Cũng như chị Thủy, rất nhiều NKT đã được học nghề tại Trung tâm và tìm được việc làm ổn định, phù hợp với khả năng của bản thân. Trung tâm



Người khuyết tật được đào tạo nghề may tại Trung tâm.

thực hiện dạy nghề bằng nguồn kinh phí do Trung ương Hội và UBND tỉnh hỗ trợ, chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm và nguồn xã hội hóa. Gần 20 năm qua, Trung tâm đã dạy nghề may dân dụng, may công nghiệp, vi tính văn phòng, điện tử, điện lạnh cho gần 1.000 NKT và liên kết với các cơ sở, doanh nghiệp dạy nghề kim hoàn, may tre đan, thêu ren, gỗ mỹ nghệ cho hàng nghìn lao động là NKT tại

cộng đồng. NKT được học nghề tại Trung tâm đều đủ 15 tuổi trở lên. Sau khi hoàn thành khóa học, mỗi học viên sẽ được cấp chứng chỉ sơ phạm trung cấp nghề công nghệ may và thiết kế thời trang. Hiện tại, Trung tâm đang đào tạo nghề may công nghiệp cho 11 học viên là NKT của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình hiện có trên 10 vạn NKT. Có thể nói, việc chăm

lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho NKT hòa nhập cộng đồng là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó vai trò nòng cốt là Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh. Các vấn đề của NKT luôn được Hội quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ và có những hướng đi phù hợp. Song, công tác dạy nghề, tạo việc làm cho NKT tại Trung tâm dạy nghề khó

khăn. Ông Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cho biết: Hiện nay, cơ sở vật chất của Trung tâm đã xuống cấp, đặc biệt là thiết bị máy móc và nhà ở cho học viên. Chính vì thế, thời gian tới, Trung tâm dạy nghề cho NKT rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành để sửa chữa khu nhà ở của học viên và đầu tư trang thiết bị dạy nghề cho NKT. Để tạo điều kiện tốt nhất cho NKT được học nghề, Hội Bảo trợ sẽ tiếp tục tiếp cận với các doanh nghiệp, cơ sở tư nhân sản xuất các nghề may, thêu, chạm khắc gỗ để liên kết dạy nghề cho NKT, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của họ. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác dạy nghề, nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao nhận thức cho mọi người về vai trò và vị trí của việc học nghề và dạy nghề cho NKT. Tiếp tục chuẩn hóa số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề, trang bị đầy đủ kiến thức để họ có thể dạy nghề và truyền nghề một cách an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn ngoài những nghề truyền thống đang được đào tạo, sẽ có thêm học nghề về kỹ năng thanh nhạc giúp NKT có năng khiếu hoạt động văn hóa nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho NKT.

THU HOÀI

## ► Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng vừa tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020); chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổng kết đợt thi đua "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" năm 2020.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam nói chung, truyền thống 90 năm của Hội LHPN huyện Đông Hưng nói riêng. Thực hiện đợt thi đua "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" năm 2020, các cấp hội trong huyện đã đăng ký thực hiện 268 hành động. Hội LHPN huyện tặng 44 xe đạp giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường. Hội phụ nữ các xã, thị trấn lựa chọn các hành động tặng xe đạp, đồ dùng học tập, cấp lá yêu thương, hỗ trợ hàng chục triệu đồng xây nhà cho phụ nữ, trẻ em khó khăn, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các cấp hội đã đăng ký thực hiện 137 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, 310 mô hình dân vận khéo, đăng ký giúp 114 phụ nữ thoát nghèo, giúp 483 gia đình phụ nữ đạt gia đình 5 không, 3 sạch năm 2020...

Nhân dịp này, 8 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua được Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện khen thưởng.



Phụ nữ xã Đông Xá (Đông Hưng) chăm sóc đường hoa.

\* Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), gặp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ, tổng kết đợt thi đua "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em".

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm Hội LHPN Việt Nam, những đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước, giữ nước và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đợt thi đua "90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" đã được các cấp hội phụ nữ phát động sâu rộng trong cán bộ, hội viên với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng, bảo đảm quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Toàn huyện tổ chức và ra mắt 24 mô hình về "An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình"; tổ chức truyền thông kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống xâm hại trẻ em và các kỹ năng xã hội cho 4.439 cán bộ, hội viên, thành viên tham gia mô hình; duy trì hoạt động của 285 địa chỉ tin cậy "Phòng, chống bạo lực gia đình" tại cộng đồng...

THU HIỀN - TRỊNH CƯỜNG

## ► Tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên

Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn dành cho các công đoàn cơ sở.

Tại buổi tập huấn, 184 đoàn viên công đoàn là chủ tịch công đoàn và cán bộ phụ trách phần mềm quản lý đoàn viên đến từ 92 công đoàn cơ sở được giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn và một số nội dung cơ bản về đổi mới đoàn viên công đoàn; hướng dẫn các thao tác về cung cấp địa chỉ truy cập, tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm, cách thao tác các nhóm cấp công đoàn và tài khoản nhóm cấp công đoàn; hướng dẫn một số thao tác hỗ trợ trong công tác quản lý đoàn viên (phê duyệt đoàn viên, quản lý việc đóng đoàn phí, chuyển sinh hoạt đoàn viên...).

Thông qua tập huấn giúp các công đoàn cơ sở nắm rõ số lượng, chất lượng đoàn viên, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp; làm dữ liệu cho việc đổi mới đoàn viên nhằm thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên; bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý đoàn viên.

NGUYỄN CƯỜNG

# BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp



Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Đến với Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng, điều ai cũng nhận thấy là diện mạo của một cơ sở y tế tuyến huyện có không khí trong lành, không gian thoáng đãng, các khoa phòng gọn gàng, sạch sẽ. Ngay ở khu vực tiếp đón và chờ khám, Bệnh viện bố trí không gian nhiều cây xanh, rộng rãi, thoáng mát, có đầy đủ ghế ngồi. Sở dĩ có được điều này là do từ năm 2016 Bệnh viện đã triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp đến từng cán bộ, nhân viên. Đây là một trong những nội dung đầu

thực để cải thiện chất lượng dịch vụ đồng thời cải thiện mỹ quan, môi trường trong bệnh viện. Ngoài các biển chỉ dẫn, hướng dẫn quy trình khám bệnh, bảng giá viện phí được niêm yết công khai, hòm thư góp ý, số điện thoại trực 24/24 giờ được bố trí ở vị trí dễ nhìn thấy; sắp xếp bàn tiếp đón có nhân viên trực; các phòng bệnh được bảo đảm vệ sinh, thường xuyên khử khuẩn; đồ dùng nội tư như chăn màn, gối, chiếu... luôn sạch sẽ và được cung cấp đầy đủ theo mô hình tập trung 24/24 giờ. Khuôn viên Bệnh viện được đầu

tư cải tạo, các khoa phòng làm tốt công tác vệ sinh ngoại cảnh, thuê công ty vệ sinh môi trường dọn dẹp vệ sinh. Mỗi ngày Khoa Nội của Bệnh viện tiếp nhận khoảng 80 bệnh nhân nội trú. Với đặc thù có số lượng bệnh nhân cao tuổi chiếm tới 60 - 70% và nên Khoa đặc biệt quan tâm đến việc tạo không gian thoáng đãng, trong lành, thân thiện để tạo cảm giác dễ chịu cho bệnh nhân thêm an tâm điều trị. Ông Nguyễn Văn Thanh, xã Lô Giang (Đông Hưng) chia sẻ: Tôi bị tiểu đường nhiều năm nay nên thường xuyên đến khám và điều

trị tại Khoa Nội. Các y bác sĩ rất tận tình, chu đáo, thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân và người nhà giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác đúng nơi quy định nên ai cũng có ý thức bảo vệ môi trường.

Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng khám từ 600 - 700 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú từ 350 - 380 bệnh nhân; do đó, lượng chất thải y tế thải ra hàng ngày lớn, khoảng trên 200kg rác, 100m<sup>3</sup> nước thải, trong đó rác thải nguy hại từ 10 - 15kg. Đây là nguồn gốc ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường, nhất là nước thải từ phòng mổ, phòng điều trị, phòng hậu phẫu... Vì vậy, để bảo đảm mọi nguồn phát sinh ô nhiễm từ hoạt động khám chữa bệnh không gây tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã chú trọng làm tốt công tác phòng, chống nhiễm khuẩn tại các khoa, phòng trong khu vực bệnh viện. Phó Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ chuyên khoa I Phạm Văn Cải cho biết: Nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bệnh, nhất là phòng, chống dịch Covid-19 cho nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải y tế, bảo đảm không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. Theo đó, chất thải y tế nguy hại được phân loại ngày

khí phát sinh theo đúng quy định của Bộ Y tế và được hộ lý thu gom, nhân viên chuyên trách quản lý. Sau đó được tập kết tại khu chứa rác thải nguy hại riêng của Bệnh viện, bảo đảm khoảng cách an toàn. Đối với chất thải lỏng được thu gom vào hệ thống thu gom chung của Bệnh viện và xử lý tại trạm xử lý nước thải, đạt chất lượng theo quy định cột A giá trị C max trước khi xả ra môi trường. Bên cạnh đó, Bệnh viện thường xuyên quán triệt việc thực hiện tốt quy chế quản lý và xử lý chất thải y tế nguy hại trong toàn bệnh viện. Đồng thời, định kỳ tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về quản lý chất thải y tế và phòng, chống rác thải nhựa cho cán bộ, viên chức và người lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phân loại, thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại, bảo đảm vệ sinh môi trường, nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh. Ngoài ra, việc kiểm soát nhiễm khuẩn cũng là một trong những nhiệm vụ chính được đặt lên hàng đầu. Bệnh viện thực hiện vệ sinh giường bệnh, phòng bệnh thoáng mát, tủ đầu giường sạch sẽ, quần áo của bệnh nhân nội trú được thay hàng ngày tạo cảm giác an tâm, tin tưởng cho người bệnh đến điều trị.

Là bệnh viện đa khoa duy nhất của huyện với số lượng bệnh nhân đông, lại nằm trong khu vực dân cư nên sự quan tâm, đầu tư đúng mức trong việc xử lý rác thải y tế không những tạo môi trường lành mạnh cho bệnh nhân và nhân viên mà còn góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe dân cư khu vực xung quanh Bệnh viện.

MINH NGUYỆT

# NÔNG DÂN XÃ VŨ PHÚC Chăm sóc rau màu sau mưa lớn

Những cơn mưa kéo dài liên tục trong những ngày qua khiến cánh đồng rau màu xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) bị ngập úng, dập nát, nhiều diện tích không có khả năng phục hồi, gây thiệt hại về kinh tế. Ngay trong sáng ngày 16/10, bà con nông dân đã tích cực ra đồng tháo nước, chăm sóc rau màu. Trên ruộng dưa chuột gần 1 mẫu, ông Nguyễn Văn Hòa, thôn Cự Phú, xã Vũ Phúc, cho biết: Từ đầu tháng 9, ruộng dưa chuột được 2 tuần nay. Ngay từ sáng sớm, tranh thủ tạnh mưa, ông đã ra đồng, huy động 4 máy bơm hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước. Đồng thời, đi từng luống dưa vun đất cho cây để cố định lại những cây bị gió lật đổ. Ông Hòa cho biết: Những cây bị đổ sẽ khó sống được, còn những cây bị dập lá, ngon thì quá trình sinh trưởng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo ước tính, tỷ lệ cây bị chết chiếm hơn 15%. Tôi hy vọng trời không mưa lớn và cũng không nắng to để cây thích ứng, hạn chế thiệt hại nhất.

Ngay cạnh đó là 2 sào rau mùi, thì là, xà lách mới xuống giống hơn 10 ngày nay bị ngập trắng xóa của gia đình bà Hoàng Thị Sâm. Bà Sâm xót xa chia sẻ: Vốn giống rau mùi, xà lách, công chăm sóc, làm đất nhiều ngày qua coi như mất trắng. May mắn hơn gia đình bà Sâm, 3 sào rau màu của gia đình chị Trần Thị Hoa, thôn Bắc Sơn ít bị thiệt hại hơn. Đang thu hoạch ruộng rau cải ngọt, xà lách chị Hoa cho biết: Anh hưởng của bão số 7 đã gây mưa to làm ngập hầu hết diện tích rau màu. Mặc dù huy động nhân lực "giải cứu", vất vả được đồng nào hay đồng ấy. Toàn xã Vũ Phúc có gần 330ha đất nông nghiệp, trong đó

gần 60ha chuyên canh rau màu, tập trung ở các thôn: Cự Phú, Bắc Sơn, Thanh Miếu. Từ nhiều năm nay, hệ số sử dụng đất của xã Vũ Phúc lên tới 3,5 lần. Vùng chuyên canh, bà con thực hiện quay vòng 8 - 9 lần, cho giá trị gấp 5 - 7 lần cây 2 vụ lúa nên bà con hướng ứng rất nhiệt tình, mọi người, mọi nhà thì đua nhau canh tác vụ, mang lại thu nhập đáng kể cho bà con nông dân. Rau màu không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh mà còn xuất bán đi Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng... Mỗi ngày cung cấp ra thị trường khoảng 20 tấn rau, trong đó chủ yếu là xà lách, rau diếp, thì là, mùi, các loại rau cải ngắn ngày... Tuy nhiên do ảnh hưởng của những đợt mưa liên tiếp những ngày qua đã làm cho hầu hết diện

tích rau màu của bà con nông dân bị ngập úng và hư hỏng 50 - 60% diện tích. Sau mưa, rau màu còn sống sót nguy cơ thối rữa và úa khi trời nắng trở lại, ước tính thiệt hại hàng triệu triệu đồng. Ông Hoàng Thế Quỳnh, Giám đốc HTX DVNN xã Vũ Phúc cho biết: Để sớm khôi phục lại diện tích bị ảnh hưởng do mưa lớn, HTX phối hợp với các thôn tuyên truyền, vận động bà con nông dân nhanh chóng khắc phục ngập úng của lúa, rau màu để tiếp tục sản xuất. Cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn các biện pháp chăm sóc cây trồng sau mưa, khơi thông cống rãnh, tiêu thoát nước. Đồng thời, HTX khuyến cáo bà con khẩn trương ra đồng nhổ bỏ những diện tích rau màu thối, hỏng, chuẩn bị đất



Nông dân xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) kiểm tra, chăm sóc dưa chuột sau mưa lớn.

giao trồng vụ rau mới cho kịp thời vụ.

Theo dự báo, ảnh hưởng của bão nên mưa lớn sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Vì vậy, bà con nông dân nên tranh thủ thu

hoạch diện tích gần đến ngày thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại. Với diện tích rau màu bị úng ngập, ngay khi nước rút, cần kịp thời áp dụng các biện pháp để kích thích bộ rễ phát triển và

phòng, trừ sâu bệnh. Đồng thời, chuẩn bị nguồn giống, phân bón, tích cực làm đất để khôi phục sản xuất, bảo đảm nguồn cung ra thị trường.

ĐỨC DÙNG